
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD LLUN, 18 GORFFENNAF 2022 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Molik(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Boes, Lent, Lewis, Littlechild a/ac McGarry 
 

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU’R PWYLLGOR  
 
Nodwyd. 
  
 
2 :   CYLCH GORCHWYL I’R PWYLLGOR  
 
Nodwyd. 
  
 
3 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Saleh Ahmed 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac 
Oedolion ar 9 Mawrth 2022 yn gofnod cywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
  
 
6 :   ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER 4 2021/22 OEDOLION, TAI A 

CHYMUNEDAU  
 
Cafodd yr aelodau wybod bod yr eitem hon yn gyfle i Aelodau'r Pwyllgor ystyried ac 
archwilio lefelau perfformiad y gwasanaeth. 
  
Croesawodd y Cadeirydd: 

-       y Cynghorydd Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros Drechu Tlodi a Chefnogi 
Pobl Ifanc:  

-       y Cynghorydd Norma Mackie, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Cymdeithasol i Oedolion 

-       y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau 

-       Sarah McGill, Helen Evans, Angela Bourge a Carolyne Palmer o'r 
Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau.  

  
Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet i wneud datganiadau agoriadol, ac ar ôl 
hynny gwahoddwyd Aelodau i wneud sylwadau/arsylwadau a gofyn cwestiynau.  
  



Nododd yr aelodau fod 50% o’r staff wedi ymgymryd â’r hyfforddiant VAWDASV lefel 
1.  Roedd yr aelodau yn meddwl tybed a oedd hyn yn cael ei ystyried yn isel a 
gofynnodd a oedd yr hyfforddiant yn orfodol, gan y gallai fod yn ffordd o fynd i'r afael 
â rhai o'r methiannau diogelu.  Dywedodd swyddogion fod y DP yn 51% ar ddiwedd y 
flwyddyn ond roedd rhai problemau gyda chofnodi'r hyfforddiant gan fod swyddogion 
yn ymwybodol bod mwy na 51% wedi cwblhau'r hyfforddiant.  Cynghorodd 
swyddogion ei fod yn gwrs hyfforddiant gorfodol i'r holl staff.  Mae swyddogion yn 
gweithio'n galed ar wneud cydymffurfiaeth mor syml â phosibl, gan ddefnyddio dulliau 
gwahanol ar gyfer gweithwyr nad ydynt wedi’u lleoli mewn swyddfa, megis llyfrau 
gwaith ac ati, a dylid gweld gwelliannau wrth symud ymlaen. 
  
Fe wnaeth aelodau gyfeirio at offer Grant Cyfleusterau i'r Anabl, gan nodi bod prinder 
wedi bod y llynedd a gofyn a oedd offer bellach yn cael ei ddychwelyd ac a oedd y 
prinder wedi cael sylw.  Esboniodd swyddogion eu bod wedi gorfod newid rhestr y 
darparwr ac nad oedd prinder ar hyn o bryd.   Cafodd aelodau wybod y gall y sefyllfa 
newid oherwydd ffactorau allanol fel problemau ym mhorthladdoedd Tsieina yn 
ogystal â chynnydd yn y galw.  Roedd yr aelodau'n sicr bod gan y gwasanaeth 
cyflenwi diwrnod nesaf gyfradd llwyddiant o 100%. 
  
Gofynnodd yr aelodau am ddiweddariad ar gynnydd yr Academi Gofal.   Fe eglurodd 
swyddogion bod hyn wedi ei sefydlu er mwyn cefnogi'r gwasanaethau gofal mewnol 
a'r sector gofal allanol.   Mae'n gweithio'n agos gyda darparwyr ar draws y sector 
gofal ac mae ganddo dargedau uchelgeisiol wedi'u gosod yn y lle cyntaf gan y 
Gwasanaethau i Mewn i Waith.   
Mae heriau wedi bod wrth ddenu pobl i'r sector gofal ac mae'r academi yn hyrwyddo'r 
sector ac yn rhoi golwg onest ar yr hyn y mae'n ei olygu.  Cefnogir unigolion trwy 
wiriadau hyfforddiant a diogelu gorfodol, gwiriadau GDG ac ati fel bod yr unigolyn yn 
cael ei gyflwyno i’r sector gofal yn barod ar gyfer y swydd.  Mae cymorth arall hefyd 
yn cael ei gynnig fel help gyda chostau gwersi gyrru.   Gofynnodd yr aelodau am 
dystiolaeth o'r effaith gadarnhaol yr oedd hyn wedi'i gael ar gadw staff.   Esboniodd 
swyddogion mai'r amcan cychwynnol oedd recriwtio gweithwyr newydd.   Bydd yn 
mynd ymlaen i helpu gyda datblygu a chofrestru a gobeithio y bydd llai o drosiant o 
staff.  
  
Trafododd yr Aelodau na chyrhaeddwyd targed y Tîm Adnoddau Cymunedol.  
Cafodd yr aelodau wybod mai'r prif fater oedd capasiti, roedd cyfradd swyddi gwag o 
35% ar hyn o bryd ond roedd swyddogion yn gwneud popeth o fewn eu gallu i fynd i'r 
afael â hyn drwy ffeiriau swyddi ac ati.   Nodwyd bod y tîm yn cymryd pobl anghenion 
mwy cymhleth er bod y gwasanaeth yna'n canolbwyntio ar ail-alluogi. 
  
Cyfeiriodd yr aelodau at y podiau llety dros dro a gafodd eu hadeiladu i deuluoedd, 
ond bu'n rhaid eu defnyddio ar gyfer unigolion digartref yn ystod y pandemig.   
Gofynnodd yr aelodau a oedd y rhain yn mynd i gael eu defnyddio ar gyfer teuluoedd 
wrth symud ymlaen.   Dywedodd yr Aelod Cabinet mai dyna'r bwriad ond gan fod 
Covid dal o gwmpas, roedd rhai yn cael eu defnyddio er mwyn i bobl sengl ynysu. 
  
Trafododd yr Aelodau'r targedau yn yr adroddiad yn ymwneud ag Adeiladu Tai 
Cyngor, Cysgwyr Allan a Salwch, a gofynnwyd am ragor o wybodaeth am y rhain ac 
a oedd hyder i gyrraedd y targedau hyn.  Dywedodd yr Aelod Cabinet mewn 
perthynas ag Adeiladau Tai'r Cyngor bod oedi wedi bod oherwydd Brexit a Covid ond 
ei bod yn weddol hyderus y bydden nhw'n cwrdd neu hyd yn oed yn uwch na'r 
targed, yn dibynnu ar amgylchiadau allanol.   O ran cael pobl sy'n cysgu ar y stryd i 



mewn i lety, dywedodd Swyddogion mai 160 oedd y targed, a oedd yn llawer mwy 
cyraeddadwy.  Yn ystod Covid roedd pobl sy'n cysgu allan yn fwy parod i fynd i lety, 
nawr rydyn ni'n dod allan o'r pandemig, maen nhw'n llai parod.  Fodd bynnag, mae 
llai o bobl yn cysgu allan felly mae'r targed yn fwy adlewyrchol o hynny.  O ran 
Salwch, esboniodd Swyddogion fod hyn yn well na'r flwyddyn flaenorol.   Maen nhw'n 
defnyddio data tueddiadau sy'n sicrhau bod y data sydd gennych yn ddefnyddiol.   
Cafodd aelod wybod bod targedau'n mynd i fod mor heriol â phosib ac yn ddefnyddiol 
i graffu.   Cafodd aelodau eu hannog i ddarllen y straeon y tu ôl iddyn nhw a gweld y 
gwaith sy'n mynd o gwmpas y targedau gan fod wastad mwy iddo na'r statws 
Coch/Gwyrdd.  
  
Gofynnodd aelodau am y gyfradd lwyddiant ar dorri cylch digartrefedd (93%) a 
Housing First.   Esboniodd yr Aelod Cabinet eu bod wedi dod yn bell ers y pebyll ar 
Heol y Frenhines a drws troi digartrefedd.   Mae cynnydd gwirioneddol wedi bod yn 
hyn o beth ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol.  
  
PENDERFYNWYD: Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
7 :   CYNLLUN CYFLAWNI'R GYFARWYDDIAETH OEDOLION, TAI A 

CHYMUNEDAU 2022-23 A CHYNLLUN CYFLAWNI'R GYFARWYDDIAETH 
PERFFORMIAD A PHARTNERIAETHAU 2022-23  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem hon yn eu galluogi i archwilio'r Cynlluniau 
Cyflawni ar gyfer Oedolion, Tai a Chymunedau a Pherfformiad a Phartneriaethau.  

Atgoffwyd yr aelodau, o ran y Cynllun Cyflawni Perfformiad a Phartneriaeth, mai’r 
manylion sy’n berthnasol i ddiogelwch cymunedol, cydlyniant cymunedol ac atal sy’n 
dod o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. 

Croesawodd y Cadeirydd y tystion ychwanegol yn ymuno â'r panel ar gyfer yr eitem 
hon:  

-       y Cynghorydd Julie Sangani, Aelod Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a 
Chydraddoldeb a; 

-       Gareth Newell a Sian Sanders o'r Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau. 

  
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad agoriadol ac ar ôl 
hynny gwahoddodd gwestiynau, sylwadau ac arsylwadau gan Aelodau'r Pwyllgor,  
  
Gofynnodd yr aelodau am ddiweddariad ar wasanaethau ar gyfer dioddefwyr 
gwrywaidd o gam-drin domestig.   Dywedodd swyddogion nad oedd ganddynt y 
wybodaeth honno wrth law, ond fe fydden nhw'n dod ag ef yn ôl i gyfarfod yn y 
dyfodol.  
  
Gofynnodd yr aelodau am ddiweddariad ar Fframwaith Sicrwydd Ansawdd Gofal 
Cartref a Fframwaith Sicrhau Ansawdd Cartrefi Gofal.   Eglurodd y swyddogion fod 
oedi wedi bod oherwydd Covid ond roedden nhw'n gweithio gyda chyrff a darparwyr 
allanol ac y byddant yn cymryd adborth oddi wrth ddefnyddwyr y gwasanaeth, 
hunanasesiadau a dilysu.  Mae swyddogion yn gweithio gyda Bro Morgannwg ar 
uwchgyfeirio pryderon gofal. 



  
Roedd yr aelodau'n falch o weld yr ymrwymiad i iechyd meddwl amenedigol, a 
gofynnodd sut fyddai modd cael gafael ar y gwasanaethau hyn.  Roedd swyddogion 
yn meddwl y byddai hyn drwy'r meddyg teulu ond byddant yn cael eglurhad am 
hynny.  Ychwanegodd swyddogion eu bod yn gweithio gydag Iechyd yn gyffredinol 
gyda'r nod o sicrhau gofal sylfaenol.  Cafodd aelodau eu cynghori bod swyddogion 
yn edrych ar ddod â gwasanaethau i mewn i Hybiau hefyd, a'u bod yn gweithio gyda 
Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro i weithredu hyn.  
  
Gofynnodd yr aelodau am ddiweddariad ar yr adolygiad o wasanaethau comisiynu.   
Esboniodd swyddogion eu bod wedi gwneud rhywfaint o waith y llynedd gan nodi 
blaenoriaethau a datblygu adroddiad sefydlogrwydd yn y farchnad a fydd yn nodi'r 
blaenoriaethau allweddol.   Roedd ymgynghoriad gyda darparwyr wedi nodi bod 
angen gwneud adolygiad, gan gynnwys edrych ar sefydlogrwydd y sector oedd yn 
eithaf bregus ar hyn o bryd.   Wrth symud ymlaen roedd angen cael mathau cymysg 
o gontractau er mwyn darparu mwy o hyblygrwydd.   Roedd mwy o angen am ofal 
dementia.  Bydd pob un yn cael ei adolygu a'i ddwyn yn ôl i'r Pwyllgor Craffu yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn. 
  
Gofynnodd yr aelodau pa mor dda yw'r Cyngor am ymgysylltu â'r cymunedau 
amrywiol y mae'n ceisio eu cyrraedd.   Nododd yr Aelod Cabinet bod llawer yn mynd 
ymlaen gyda chyfathrebu, gan gynnwys llawer ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn 
Hybiau.  Mae o hyd le i wella drwy fwy o sianeli cyfathrebu, mwy o ieithoedd, gan 
ddefnyddio Cynghorwyr lleol a hefyd gwneud mynediad at wybodaeth yn haws. 
  
Cyfeiriodd yr aelodau at raglenni lleol gan ofyn beth sy'n arwain y rhaglenni a pha 
ymgysylltiad sy'n cael ei gynnal gyda thrigolion wrth ddyfeisio'r rhaglenni.  Esboniodd 
yr Aelod Cabinet bod yn rhaid iddyn nhw edrych ar yr hyn sydd allan yna'n barod a 
dod â gwasanaethau/rhaglenni at ei gilydd.   Bydd y rhaglenni'n cael eu darparu 
mewn Hybiau lleol, bydd cyfuniad o wasanaethau a llwybr cyfeirio hawdd.  
  
Cyfeiriodd aelodau at Asesiad Anghenion y Boblogaeth a nododd fod grwpiau distaw 
bob amser.   Gofynnodd yr aelodau pa fecanweithiau oedd ar waith i ymwneud â'r 
garfan hon.   Esboniodd swyddogion fod ganddyn nhw fforymau cymunedol ac yn 
defnyddio eiriolwyr sy'n cefnogi pobl.   Mae holiaduron i weld beth mae'r cymunedau 
eu heisiau o ran ymgysylltu ac ymgynghori.  Mae Hybiau Cymunedol yn cael eu 
defnyddio gan fod rhai pobl yn teimlo'n gyfforddus yn defnyddio'r rhain ac yn cysylltu 
pobl â meddygon teulu ac ati sydd heb ymgysylltu o'r blaen.  Mae'r holl fecanweithiau 
hyn yn golygu bod cyrraedd cymunedau sy'n anoddach i'w cyrraedd yn gwella. 
  
Gofynnodd yr aelodau am dargedau ar gyfer Gohirio Trosglwyddo Gofal.   Eglurodd 
swyddogion fod yr adroddiad yn ymdrin â'r pandemig.   Roedd gwaith i atal mynd i'r 
ysbyty ac os oedd angen mynd i'r ysbyty, yna roedd gwaith ar gyfer llwybr cyflymach 
allan o'r ysbyty.   Roedd adrodd blaenorol wedi bod yn ddiffygiol, roedd angen edrych 
ar holl hyd arhosiad yr ysbyty.   Doedd dim targed ar hyn o bryd ac roedd 
Swyddogion o'r farn mai dyma'r peth iawn i'w wneud.  Roedd angen bod yn fyfyriol ar 
yr hyn sy'n digwydd.   Mae systemau a gwasanaethau newid, strwythur codio 
newydd a llawer o addasu i'w wneud i ddechrau er mwyn gweld pa mor effeithiol yw'r 
newidiadau.   Sicrhawyd aelodau bod swyddogion yn cwrdd â chydweithwyr Iechyd 
yn wythnosol ac yn adolygu achosion Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal yn rhagweithiol. 
  



Cyfeiriodd aelodau at y Ddeddf Rhentu Cartrefi a gofyn a oedd y ddwy swydd wedi 
cael eu llenwi ac os oedd y wefan wedi ei diweddaru i ddangos y newidiadau.  
Cafodd yr aelodau wybod bod oedi wedi bod.   Roedd y swyddi mewn lle ond roedd 
Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gwthio pethau'n ôl tan fis Rhagfyr 2022 sy'n rhoi 
mwy o amser i'w gweithredu.   Byddai pob tenant yn derbyn gohebiaeth am hyn. 
  
PENDERFYNWYD: Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
8 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim wedi’u derbyn. 
  
 
9 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - I’W GADARNHAU.  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.05 pm 
 


